

Số: 306/BC-UBND

Hòa An, ngày 27 tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP)**

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Công văn số 464/STP-NV2 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP). Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hòa An báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **1. Công tác kiểm tra, rà soát, đảm bảo cho công tác đăng ký hộ tịch**

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, rà soát, đảm bảo tất cả các sự kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và kịp thời trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung.

Trong quá trình rà soát, đối chiếu để thực hiện việc cập nhật đồng bộ dữ liệu trong phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung UBND một số xã còn gặp khó khăn vướng mắc như: trong sổ đăng ký cải chính, thay đổi hộ tịch có các trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch nhưng công chức Tư pháp - Hộ tịch chưa ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh nên việc tích hợp thông tin để số hóa chưa được kịp thời; có những trường hợp công chức thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân chưa ký vào sổ đăng ký hộ tịch, nhưng hiện nay công chức thực hiện đã chết nên không thể có chữ ký trong sổ hộ tịch.

Trong việc số hóa hộ tịch UBND huyện không trực tiếp thực hiện việc số hóa hộ tịch, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc số hóa sổ hộ tịch, hiện nay đã thực hiện xong giai đoạn từ 2016 đến 2018 và đang phối hợp với sở Tư pháp thực hiện số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 2005 đến 2015. Trong phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, phòng Tư pháp không có chức năng theo dõi các việc của UBND các xã, thị trấn nên không có số liệu.

### **2. Công tác rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký, quản lý hộ tịch**

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An đã tổ chức thực hiện việc rà soát bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc đăng ký, quản lý hộ tịch. Nhìn chung công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An đều được trang bị đầy đủ

mỗi người 01 bộ máy vi tính có thể kết nối mạng internet, 01 máy in để phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. Ngoài những trang thiết bị trên thì công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn vẫn còn dùng chung máy quét với UBND, chưa có máy quét cho công chức Tư pháp - Hộ tịch riêng, tốc độ kết nối mạng internet tại một số các xã không chưa ổn định nên việc thực hiện chưa đảm bảo về thời gian như: xã Dân Chủ, xã Quang Trung nên còn khó khăn trong việc thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch.

### **3. Phương hướng trong thời gian tới**

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các sổ, hồ sơ hộ tịch giai đoạn từ 2005 đến 2015, giai đoạn 2005 trở về trước để kịp thời phát hiện những sai sót, những thông tin chưa khớp giữa sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch phục vụ cho công tác số hóa hộ tịch các giai đoạn này và đồng thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện khắc phục sửa chữa lỗi khi phát hiện sai sót.

### **4. Kiến nghị**

Không có

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP) của UBND huyện Hòa An./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TP (Tr).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đàm Thế Trang**